



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดเดิมให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรายใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้ง หรือหากได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใดปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อารามภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

(ตามมาตรา ๑๖.๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	รับย้าย	
			ชื่อ-สกุล	สังกัดเดิม
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	สามัคคีบัวขาว	นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)	นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๓	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หนองจระเข้เรืองศิลป์	นางกาญจนา โอษคคลัง	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๔	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	สมสะอาดพิทยาสรรพ์	นายชัยยงค์ แสนณรงค์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๕	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านคุย	นายสุขสันต์ จุฑารัตน์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๖	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง	นางสาวณกมลชน ศรีบุตตะ	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๗	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านกลาง	นายเต็มใจ วรรณสา	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๘	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโพนนาตาล	นางวันธนา ปัญญพิมพ์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๙	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ชุมชนหนองยางวิทยาคม	นางนัฐกุล นรทัต	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๐	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หนองหูลิงเจริญเวทย์	นายสุวิทย์ สังข์ชาติรี	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ดงเหนือประชาสรรค์	นายชัยชัย อุปสรรค	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

